



Cần Thơ, ngày 18 tháng 07 năm 2021

THƯ NGỎ

**V/v triển khai khóa lập trình Scratch online miễn phí với chủ đề
“Cùng Scratch sáng tạo mùa hè” dành cho học sinh từ 8 đến 14 tuổi**

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường THCS An Thới

Đầu tiên, Trường Phổ thông Thái Bình Dương xin gửi đến BGH trường lời chúc thành công và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Trường Phổ thông Thái Bình Dương xin chân thành cảm ơn BGH trường THCS An Thới trong thời gian qua đã cùng Nhà trường đồng hành, hợp tác trên nhiều lĩnh vực để cùng nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh tại thành phố Cần Thơ.

Kính thưa quý Thầy, Cô trong BGH trường THCS An Thới!

Trong nhiều năm vừa qua, trường Phổ thông Thái Bình Dương đã áp dụng giảng dạy chương trình STEAM ROBOTICS cho các em học sinh từ tiểu học đến THPT. Qua chương trình giảng dạy này đã góp phần ươm mầm sáng tạo cho nhiều thế hệ học sinh để cùng nâng cao hơn nữa chất lượng sáng tạo khoa học kỹ thuật trong thanh thiếu niên của thành phố Cần Thơ.

Hiện tại, trong tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các em học sinh trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ đang thật sự thiếu sân chơi bổ ích trong mùa hè này, nhiều em gần như bị phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị điện tử. Thế nên, trường Phổ thông Thái Bình Dương tiến hành tổ chức khóa học lập trình online **“Cùng Scratch sáng tạo mùa hè”** dành cho học sinh từ 8 đến 14 tuổi tại thành phố Cần Thơ, hỗ trợ cho các em có cơ hội tiếp cận ngôn ngữ lập trình từ cơ bản đến nâng cao qua đó giúp khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật.

Để chương trình thật sự tiếp cận đến tất cả các em học sinh và phụ huynh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trường Phổ thông Thái Bình Dương rất mong nhận được sự hỗ trợ trong việc triển khai từ quý Thầy, Cô trong BGH trường THCS An Thới đến phụ huynh của đơn vị. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian khóa học:** từ ngày 20/7/2021 đến ngày 20/8/2021.
- 2. Hình thức học:** học online qua Microsoft Teams



3. Đối tượng tham gia: học sinh từ 8 – 14 tuổi

4. Học phí: Không thu phí

5. Nội dung hỗ trợ: BGH các trường hỗ trợ đăng tải thông tin khóa học trên fanpage của trường, thông tin đến phụ huynh của Nhà trường qua các kênh zalo, facebook...

Trên đây là thư ngỏ triển khai khóa lập trình online với chủ đề **“Cùng Scratch sáng tạo mùa hè”** dành cho học sinh từ 8 đến 14 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, rất mong Ban giám hiệu trường THCS An Thới quan tâm và hỗ trợ thông tin đến phụ huynh và học sinh để các em học sinh có cơ hội trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng khi tham gia khóa học trong hè này.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

HIỆU TRƯỞNG



Trần Việt Thi